



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: ต้อนรับ	เดลินิวส์
2. กรมชลฯเซ็น5โครงการนำลงทุน4หมื่นล.	มติชน
3. 1 ตุลาคม วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบ 45 ปี	สยามรัฐ
4. ภาพข่าว: ต้อนรับ	เดลินิวส์
5. มกอช. สานต่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ครบวงจร	ไทยโพสต์
6. จี๊ริง.ด่านช้างจ่ายเยียวยาน้ำเสีย6ล้าน	มติชน
7. ดันกม.บำเหน็จ-บำนาญคนเกษียณ	มติชน
8. บิ๊กตู่นำเอกชนไทยถกการค้า หยอดทรมป'เพื่อนแท้..	คม ชัด ลึก
9. เร่งดันก.ม.บำเหน็จบำนาญประกันรายได้หลังเกษียณ	กรุงเทพธุรกิจ
10. รัฐเร่งปฏิรูปการออม หวังคนไทย56%มีรายได้ไม่พอใช้..	โพสต์ทูเดย์
11. ปรับเพิ่มโควตานำเข้านม	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หัวข้อ : ภาพข่าว: ต้อนรับ

วันหยุดสัปดาห์ที่ 5 ตุลาคม 2560
ฉบับที่ : 24829 หน้า : 15 (ขวา)



☑ **ต้อนรับ...อมรเทพ**
เพี้ยเอียง นายออบต.ท่า
ดินดำ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
ที่ 7 ชัยนาท ในการ
เดินทางลงพื้นที่ตรวจ
โครงการ 9101 ณ
บ้านน้ำตกรังกันเหลือง
อำเภอชัยบาดาล

กรมชลฯเซ็น5โครงการนำลงทุน4หมื่นล.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายสมเกียรติ ประจักษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลฯกำลังเร่งรัดเปิดโครงการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558-2569 และยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี จำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 40,895 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการประจักษ์ชลประทานศรีสองรัก จ.เลย วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานรองรับน้ำฝน 72,500 ไร่ คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ 2.โครงการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช วงเงิน 9,580 ล้านบาท รวมทั้งเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จะเสนอเข้า ครม.ภายในวันที่ 24 ตุลาคมนี้

นายสมเกียรติกล่าวว่า ส่วนอีก 3 โครงการเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 2,377 ล้านบาท โดยมีความจุอ่าง 20.1 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 13,014 ไร่ 4.โครงการห้วยหลวง จ.หนองคาย วงเงิน 21,000 ล้าน

บาท เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 45,390 ไร่ และเพิ่มน้ำต้นทุน 245.87 ล้าน ลบ.ม. จะเสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เพื่อบรรจุเป็นวาระพิจารณาใน ครม. และ 5.โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี จ.ชัยภูมิ วงเงิน 2,938 ล้านบาท โดยมีความจุอ่าง 70.21 ล้าน ลบ.ม. และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 75,000 ไร่

นายสมเกียรติกล่าวว่า นอกจากนี้ กรมชลฯจะเร่งรัดผลักดันโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ภายหลังจาก ครม.ได้อนุมัติหลักการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไปเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา โดยขณะนี้กรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรฯอยู่สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ จากนั้น จะทำการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการปักหลักเขตที่ดินให้เกิดความชัดเจน ควบคู่ไปกับการสำรวจออกแบบ จากนั้นจะประเมินค่าใช้จ่ายของทั้งโครงการ และจะเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติเปิดโครงการ คาดว่า จะใช้เวลาทั้งสิ้น 8-9 เดือนนับจากนี้ และจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป



1 ตุลาคม

วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบ 45 ปี

พลเอกประสาธ สุขเกษตร เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 45 ปี พร้อมอ่านสาร **พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี **นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ** อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย **นายเชิดชัย พรหมแก้ว** นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ อดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชมหามันท์ พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้คณะบุคคลจากหน่วยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ เอกชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 45 ปี โดยร่วมบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยโรคตา เลนส์ตาเทียม โรงพยาบาลศิริราช

และในโอกาสนี้ **นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ** อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่ อีกด้วย









☐ **ต้อนรับ...นสพ.**
ธนิศย์ เอนกวิทย์ รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ
เยี่ยมชมโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ส่งเสริม
ปลูกผักกางมุ้งปลอดสาร
พิษในพื้นที่โครงการแก้ม
ลิงพัฒนาหนองเล็งเปือย
อันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ โดยมี ว่าที่ ร.ต.
อานพ ศรีบุญถือ นอภ.
ร้องคำ ให้การต้อนรับ

มกอช. สานต่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ครบวงจร

มกอช. สานต่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่แบบครบวงจร มุ่งยกระดับการผลิตคุณภาพมาตรฐานนำร่อง 7 ชนิดสินค้า พร้อมสร้างระบบ QR Trace ตามสอยย้อนกลับ เร่งเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเพิ่มโอกาสแข่งขัน

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร



แห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปีนี้ มกอช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนพัฒนาและขยายผลโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ ปี 2560

เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ซึ่งเบื้องต้น มกอช. ได้เร่งพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมมาตรฐานแก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตมาตรฐานแบบครบวงจร พร้อมผลักดันสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ให้ได้รับการ

รับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP) นำร่อง 7 ชนิดสินค้าใน 16 พื้นที่ รวมพื้นที่ 10,609 ไร่ เกษตรกร 1,311 ราย ประกอบด้วย พื้นที่ผลิตพืชผัก 606 ไร่ เมล็ดพันธุ์ข้าว/ข้าวโพด 1,400 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5,782 ไร่ สับปะรด (โรงงาน) 1,250 ไร่ พืชหลังนา 200 ไร่ และข้าว 1,371 ไร่

ขณะเดียวกัน มกอช. ยังได้พัฒนาต้นแบบโรงสีข้าว 2 แห่ง ในจังหวัดพัทลุง และศรีสะเกษ และพัฒนาต้นแบบโรงคัดบรรจุ/รวบรวมผักและผลไม้สด 3 แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี และกำแพงเพชร ตามมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP)

แปลงจนถึงผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและผู้บริโภคด้วย

“นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่นำร่อง 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวทับทิมชุมแพ ผักและผลไม้สด ข้าว และถั่วลิสงหลังนา โดยสร้างฐานข้อมูลแหล่งผลิตสินค้ามาตรฐาน มกอช. ใน



เพื่อรองรับผลผลิตจากแปลง GAP เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า พร้อมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนให้โรงคัดบรรจุผักผลไม้สด สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/ข้าวโพด กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และกลุ่มผู้ผลิตข้าวในพื้นที่แปลงใหญ่นำระบบคิวอาร์เทรซ (QR Trace) มาใช้เพื่อช่วยในการตามสอบสินค้าได้ตลอดเส้นทางจาก

พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และส่งเสริมการซื้อขายสินค้า โดยจัดทำตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ดีจีทีฟาร์มดอทคอม หรือ www.dgtfarm.com ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ในพื้นที่แปลงใหญ่มากขึ้น” รองเลขาธิการมกอช. กล่าว



ทั้งนี้ ในปี 2561 มกอช. มีเป้าหมายขยายผลส่งเสริมการรับรองสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ตามมาตรฐาน GAP เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15 พื้นที่ และมุ่งยกระดับเกษตรแปลงใหญ่เข้าสู่มาตรฐาน GAP ครอบคลุมทั้งหมดภายใน 4 ปีข้างหน้าโดยใช้ระบบการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม (Group Certificate) ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายพื้นที่ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว



จีรั้ง.ด้านข้างจ่ายเยียวยาบ้าน้ำเสีย6ล้าน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม นายประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนมีโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมกับชาวบ้านสระบัวท่า และอีกหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล ที่วัดสระบัวท่า อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งตนเสนอให้ทางโรงงานเยียวยาเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบครอบครัวละ 1 หมื่นบาท จากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ 600 หลังคาเรือน เท่ากับโรงงานต้องช่วยเหลือชาวบ้านเป็นเงิน 6 ล้านบาท และ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายที่เป็นไร่นาตามจริงที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ และจะเร่งการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดวันที่ 6 ตุลาคมนี้ ส่วนทางจังหวัดทราบว่าทางรองผู้ว่าฯประสานให้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้อีกทางหนึ่ง ส่วนโรงงานให้เร่งแก้ไขปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันปัญหาทั้งเรื่องกลิ่นและน้ำเสียให้สมบูรณ์แบบก่อนจึงจะเปิดได้ เรื่องนี้หลายฝ่ายยังมีความกังวลอยากให้ปิดดำเนินการโรงงานอย่างถาวรแต่ต้องดูกันไปทีละเรื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและโรงงานว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ตันกม.บำเหน็จ-บำนาญคนเกษียณ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม แถลงแผนการปฏิรูปด้านการออม และการลงทุนทางสังคมว่า ตั้งเป้าให้มีการออมมากขึ้นโดยกองทุนการออมแห่งชาติ มีกลุ่มเป้าหมาย 20 กว่าล้านคน แต่มีสมาชิกเพียง 5 แสนคน จึงตั้งเป้าในปี 2561 มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน และอีก 5 ปี เป็น 10 ล้านคน ในระยะยาวอีก 20 ปี ต้องมีผู้เข้าร่วม 90 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.... เพื่อให้คนไทยมีบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการ ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังศึกษาอยู่ หวัง

ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะสามารถประกาศใช้ในปี 2561

นายปีติพงศ์กล่าวว่า ต้องการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ... เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องการผลักดันกองทุนโครงสร้างทางสังคมขึ้นมาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานที่นันทนาการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังเห็นว่าองค์กรทางศาสนาหลายแห่งช่วยเหลือสังคม แต่ยังคงมองว่าสามารถช่วยเหลือได้มากกว่านี้ จึงอยากประสานไปยังมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อออกนโยบายให้องค์กรศาสนาเป็นกลไกหนึ่งเพื่อรองรับสังคมให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

บิ๊กตู่ นำเอกชนไทยถกการค้า หยอดทรมป์ 'เพื่อนแท้' ศรีวราห์ แจง ตม.เอาผิด 'ปู' ออกนอกพท.

นายกฯ หยอดเจอ "ทรมป์" เหมือนพบเพื่อนแท้ รับปากประกาศวันเลือกตั้งปีหน้า ถกเอกชนไทยเจรจการค้าสหรัฐ ชื้อถ่านหิน 155,000 ตัน "บิ๊กป้อม" เผยปีหน้าแค่ประกาศวันเลือกตั้งไม่จัดเลือกตั้ง "ศรีวราห์" ยัน "ปู" ออกจากดูไบตั้งแต่ 11 ก.ย. ขง ตม.แจ้งอีกข้อหา **อ่านต่อหน้า 4**

หยอดทรมป์

ยังคงทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงสำหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 30-5 ตุลาคม ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐ นายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งระหว่างร่วมงานเลี้ยงที่สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียน และสภาหอการค้าสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ

เลี้ยงอาหารค่ำตอนหนึ่งว่า เป็นโอกาสใน 12 ปีที่รัฐบาล หรือนายกรัฐมนตรีของไทยได้มีโอกาสมาหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งการที่เข้ามาถึงที่นี้ก็ใจจดใจจ่อและเดินทางด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศ ซึ่งวันที่พบประธานาธิบดีสหรัฐ ได้พูดแต่เหมือนคนคุ้นเคยกันรู้ว่าท่านเป็นคนจริงใจ และพูดจาสุภาพ

● บิ๊กตู่หวานพบทรมป์เพื่อนแท้

“ครั้งแรกที่ผมพบท่าน คือตอนที่พูดคุยโทรศัพท์กัน ท่านพูดด้วยวาจาที่ไพเราะทำให้ผมได้รู้สึกว่าคุณจะได้พบกับเพื่อนของผู้อื่นคน และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ผมมาครั้งนี้เพราะท่านได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจแล้วมีอะไรที่ท่านก็พูดกับผม ก่อนหน้าที่จะได้พบกันได้ส่งรมว.พาณิชย์สหรัฐ มาพบก่อนที่ประเทศไทย ท่านมาพบด้วยรอยยิ้ม และคำพูดที่ฟังดูแล้วน่าชื่นใจ เมื่อท่านกลับไปแล้วมีคนบอกว่ารมว.พาณิชย์เริ่มรักประเทศไทยแล้ว แสดงว่าก่อนมาประเทศไทยยังสงสัยยังไม่แน่ใจ แต่วันนี้ต้องแน่ใจ เพราะผมรักคนไทย รักคนอเมริกา คนไทยคุ้นเคยกับสหรัฐมากที่สุด ถนนเส้นทางแรก คือถนนสายมิตรภาพ เป็นถนนเส้นที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยรวมร่วมมือกับสหรัฐในการสร้างถนนที่มีความเรียบร้อย และรออยู่ว่าจะมีการสร้างเส้นที่ 2 เส้นที่ 3 หรือไม่”



■ **เกิดพระเกียรติ** ■ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าพบนายออร์ริน แอสท์ ประธานที่ประชุมวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เพื่อรับมอบสำเนาข้อมติวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเดินทางเยือนระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค.

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า วันนี้คิดว่าต้องสร้างทุกอย่างไปด้วยกัน ไม่อยากเป็นภาระให้ใครอีก แม้เป็นประเทศเล็กแต่เสียงจะดังหน่อย เพราะพูดเสียงดัง เพราะฉะนั้นประเทศเล็กๆ ต้องพูดเสียงดัง ไม่อย่างนั้นประเทศใหญ่ๆ จะไม่ได้ยิน ซึ่งคิดว่าอเมริกาได้ยินว่าเข้ามาเพื่ออะไร เข้ามาทำหน้าที่อะไร และสร้างทุกอย่างให้ดีขึ้นได้อย่างไร หน้าที่คือแก้ทุกอย่างเป็นปัญหา ความขัดแย้ง วันนี้เป็นเวลาที่จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหา เพื่อโลกใบนี้ โลกที่มีความเชื่อมต่อกัน

วันนี้อากาศที่สหรัฐเย็น อากาศที่เมืองไทยร้อน แต่เป็นอากาศเดียวกัน ตอนนี้อยู่อเมริกาก็ได้กลิ่นประเทศไทย เหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยก็ได้กลิ่นอเมริกา เพราะอยู่ในโลกใบเดียวกัน ไม่ว่าใครจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วย มีเหตุการณ์อะไรเราก็ทุกข์แสดงความเศร้า โศกไปพร้อมกัน นี่แหละคือโลก และถึงแม้ประเทศไทยจะเล็กนิดเดียว แต่ถือเป็นความรับผิดชอบที่คนไทยทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้

● ยืนยันประกาศเลือกตั้งปีหน้า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างกัน ซึ่งในความคิดคือมาลงทุนในสหรัฐและสหรัฐก็ลงทุนในไทย วันนี้สหรัฐหลายร้อยหลายพันบริษัทได้มาลงทุนในไทย มีมูลค่าสูง สามารถทำรายได้ส่วนหนึ่งให้ประเทศไทย และส่วนหนึ่งเป็นรายได้กลับประเทศสหรัฐ ส่วนประเทศไทยก็มีการลงทุนของหลายสิบบริษัทใหญ่ๆ และบริษัทเล็กๆ จำนวนหนึ่ง

ในสหรัฐ แต่ไม่เท่ากับบริษัทสหรัฐที่มาลงทุนในไทย แต่ก็เป็นการยืนยันถึงความตั้งใจหรือความรู้สึกของเราว่าประเทศไทยอยู่คนเดียวไม่ได้ ขณะเดียวกันอยากให้สหรัฐมองประเทศไทยและอาเซียนไปด้วยกัน ทั้งหมดคือมูลค่ามหาศาล และคาดหวังสหรัฐจะลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจอีอีซี และมีแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะเวลาหลายปี เพราะรองรับการลงทุนของท่าน และขณะเดียวกันไทยก็จะไปดูการลงทุนในสหรัฐ ร่วมกันดูว่ามีปัญหาอะไรจะได้แก้และเดินหน้าได้เร็วเพราะเรารอเวลาไม่ได้แล้ว

● ชี้คนไทย90%ไม่เดือดร้อนรัฐประหาร

“การเข้าทำหน้าที่นี้ของผมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกเท่านั้น ไม่ได้เข้ามาใช้อำนาจละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือทำให้ธุรกิจเสียหาย มั่นใจคนไทย 90% ไม่เดือดร้อนกับการเข้ามาของตนเอง มีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับเดือดร้อน เพราะเป็นพวกที่ทำผิดกฎหมายเท่านั้น ส่วนสิ่งที่หลายๆ คนอยากเห็นคือเรื่องประชาธิปไตย ยืนยัน จะยังคงเดินหน้าตามโรดแมพและจะประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในปีหน้าแน่นอน” นายกรัฐมนตรีกล่าว

● ปลื้มเชฟคนไทยในทำเนียบขาว

มีรายงานว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมด้วยนายพิศาล มาณวฑ์ฒน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับประทานอาหารกลางวันภายในทำเนียบขาว ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีโอกาสพบนายเพมลิน คูร์ประติษฐ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวประจำทำเนียบขาว โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณนายเพมลินที่เป็นผู้ประกอบอาหารกลางวันต้อนรับนายกฯ และคณะในครั้งนี้ อีกทั้งได้ขอบคุณนายเพมลินที่สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยจากการเผยแพร่อาหารไทยและวัฒนธรรมไทยต่อชาวต่างประเทศ รวมถึงนายกฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ของนายเพมลินที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐมาเป็นเวลานาน

ขณะที่นายเพมลิน เผยว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้พบนายกรัฐมนตรี และขอขอบคุณการสนับสนุนจากนายพิศาล เอกอัครราชทูตไทย ทั้งในด้านการทำงานเป็นพ่อครัวในทำเนียบขาวมาเป็นเวลา 16 ปี เริ่มตั้งแต่

ปี 2549 สำหรับอาหารที่เสิร์ฟในทำเนียบขาวส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน อาหารหลักๆ เป็นสเต็กกับมันฝรั่ง

● หนุนเอกชนซื้อถ่านหิน 155,000 ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นี้เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่น ณ โรงแรมไฟร์ชี่ตัน กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประยุทธ์ ได้พบปะกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังผลการหารือระหว่างภาคเอกชนไทยกับสภาหอการค้าสหรัฐ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐ ในการเยือนสหรัฐระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม โดยนายกิลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย และผู้บริหารเอสซีจี ได้รายงานภาพรวมการหารือระหว่างภาคเอกชนไทยและสหรัฐว่า ไทยและสหรัฐควรใช้ประโยชน์จากสนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์แก่การค้าและการลงทุนทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจะมีการร่าง เอ็มโอยู เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น มีเป้าหมายเดียวกัน และที่สำคัญมีแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยจะครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมที่ไทยและสหรัฐมีศักยภาพ เช่น อาหาร พลังงาน ยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้หอการค้าสหรัฐยังแสดงความยินดีที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาลสหรัฐด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุน ดังนั้นหากมีข้อเสนอหรือข้อติดขัด ขอให้แจ้งรัฐบาลจะได้ดำเนินการเพื่อให้กลไกเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น ที่สำคัญรัฐบาลได้ดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ โดยยึดแนวทางเคารพคุ้มครอง และเยียวยา เพื่อเป็นไปตามแนวทางของสหประชาชาติ

มีรายงานว่า ภายหลังจากหารือ นายกิลินท์ สารสิน ผู้บริหารเอสซีจี ได้ชี้แจงกรณีการซื้อถ่านหินจากสหรัฐว่า เอสซีจีเตรียมลงนามซื้อถ่านหินจากภาคเอกชนสหรัฐ 2 ฉบับ รวม 155,000 ตัน เพื่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์และทดแทนการซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซีย ที่ปัจจุบันอินโดนีเซียมีความต้องการใช้ถ่านหินสูงขึ้น จึงต้องมองหาแหล่ง

ด้านหินใหม่ ซึ่งด้านหินจากสหรัฐมีคุณภาพดีและคุ้มค่าต่อการลงทุน

● ขึ้นนายกแค่บอกวันเลือกตั้ง

วันเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรียืนยันจะประกาศวันเลือกตั้งในปีหน้าว่า อย่าพูดแบบนั้น ต้องเข้าใจว่าเมื่อกฎหมายลูก 4 ฉบับแล้วเสร็จ 150 วัน รัฐบาลจะประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนได้ในปีหน้า ไม่ใช่หมายความว่า จะจัดการเลือกตั้งในปีหน้า ส่วนที่พรรคเพื่อไทยไม่มีความมั่นใจในเรื่องนี้ได้ย้ำหลายครั้งแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมพ ไม่มั่นใจได้อย่างไร

ส่วนที่มีกระแสข่าวการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์โจมตีกับประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นการเอาใจ นายโดนัลด์ ทรัมป์ นั้น ไม่ได้เป็นการจัดซื้อกับประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยกองทัพบกกำลังจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกแบบจากหลายประเทศ และไม่ได้จะจัดซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด และขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอาใจใครทั้งสิ้น เพราะต้องให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณาให้รอบคอบ ขณะเดียวกันส่วนตัวยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาให้คณะกรรมการว่าจะพิจารณาจัดซื้อได้เมื่อใดเพราะต้องดูว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่

● เผย 10 วัน รัฐบาลเอ็นเอตามล่า'ปู'

พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามตัวน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นบ้านพักของน.ส.ยิ่งลักษณ์และคนใกล้ชิดรวมทั้งรถที่คาดว่าถูกใช้ในการพาหนีเพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้รายงานเรื่องนี้มีมาให้ทราบ เข้าใจว่าคงต้องรอเวลา 10 วัน เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งไปตรวจเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ขอให้ทุกคนใจเย็น ๆ

● "หญิงหน่อย"ไม่แน่ใจเลือกตั้งปีหน้า

ที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรม เขตสายไหม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีพล.อ.ประยุทธ์ ยืนยันกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ระบุว่าไทยจะมีการเลือกตั้งในปี 2561 ว่า ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งเมื่อไร อย่างไร เป็นหน้าที่ของผู้บริหารรัฐบาลที่จะต้องยืนยัน และสิ่งที่สำคัญคือความต้องการของประชาชนอยาก

ให้มีเลือกตั้งหรือยัง ซึ่งผู้นำรัฐบาลควรต้องฟังเสียงของประชาชน หากจะให้ตนไปตอบแทนว่าจะมีการเลือกตั้งปี 2561 หรือไม่คงเป็นเรื่องที่ลำบาก

● "เพื่อไทย" ชี้เท่ากับคืนความสูญ

ขณะที่ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีต ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่าในปี 2561 รัฐบาลจะประกาศวันเลือกตั้งและจะไม่มีการเลื่อนโรดแมพออกไปว่า การพูดเช่นนั้นของ พล.อ.ประยุทธ์ ถือเป็นเรื่องดี เพราะเมื่อการเมืองมีความชัดเจนว่าประเทศไทยจะเดินทางไปสู่ประชาธิปไตยตามหลักสากล และจะประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนว่าเป็นเมื่อใด จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ เพราะที่ผ่านมาการเลือกตั้งที่คาดการณ์จะมีช่วงนั้นช่วงนี้ถูกเลื่อนมาตลอด ถ้ามีความชัดเจนจากรัฐบาลแล้ว คนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือประชาชน เพราะเมื่อนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นนักกลางทุนมากขึ้น เศรษฐกิจเราก็จะเดินหน้าและขับเคลื่อนไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ หวังว่า พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาลจะทำตามคำพูดที่ให้ไว้ว่าโรดแมพจะไม่เลื่อนอีกแล้ว และนี่จะเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนอย่างแท้จริงเหมือนเพลงที่ท่านแต่งไว้

ด้านนายอำนาจ คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า โรดแมพการเลือกตั้งถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วตามกรอบ ถึงอย่างไรก็จะมีเลือกตั้งไม่เกินปี 61 การที่นายกฯ ไปปรับปากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าในปี 61 จะประกาศวันเลือกตั้งว่าเป็นวันใดจึงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การที่บอกว่าจะไม่มีการเลื่อนโรดแมพถือเป็นเรื่องดี เพราะโรดแมพถูกเลื่อนมาหลายครั้งแล้ว นายกฯ จึงต้องรักษาคำพูดนี้ไว้ เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นจนทำให้โรดแมพต้องถูกเลื่อนออกไปอีก พล.อ.ประยุทธ์จะไม่มียืนในสังคมสากลอีกต่อไปพูดอะไรก็จะมีคนเชื่อถือ และประการสำคัญของการเลือกตั้งไม่ใช่อยู่ที่ตัวนักการเมือง แต่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินไปสู่ประชาธิปไตย ประชาชนจะได้รับสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันทุกคน

● จี้ถามตกลงเลือกตั้งปีไหน

ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการเดิน

ทางเยือนสหรัฐอเมริกาของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า รัฐบาลได้ประเมินความคุ้มค่าของการเดินทางครั้งนี้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ขนข้าวราชการ นักธุรกิจไปครั้งนี้ มีการเช่าเหมาลำเครื่องบินหรือไม่ สามารถเปิดเพียงงบประมาณการเดินทางได้หรือไม่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศจะเดินทางเยือน 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยจะเยือนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 3-14 พฤศจิกายน ทำให้รัฐบาลไม่ให้ทรัมป์เดินทางมาเยือนไทย

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

หยอดทรมัป'

ทำไมต้องลงทุนบินไปพบผู้นำสหรัฐ เพราะในทางการทูตการบินมาเยือนถือว่าเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติ นอกจากนี้ประเด็นการกำหนดวันเลือกตั้งที่ไปบอกกับสหรัฐว่าจะประกาศวันเลือกตั้งในปี 2561 ยังไม่แน่ใจว่าจะมีความน่าเชื่อถือเพียงใด เพราะที่ผ่านมาไปประกาศหลายประเทศ ไม่แน่ใจว่าจะให้ยึดเอาตามประกาศที่ประเทศไทยและอาจมีการใช้เท็กซิตทางการเมือง ที่บอกว่าประกาศวันเลือกตั้งปี 2561 หมายถึงว่าปี 2561 จะประกาศเพื่อเลือกตั้งปีในปี 2561 หรือประกาศปี 2561 เพื่อจะเลือกตั้งปี 2562

● สนช.ยืนยันผ่านกฎหมายลูกตามโรดแมพ

ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า สนช.ยืนยันจะเดินตามโรดแมพ ที่ผ่านมาก็พิจารณากฎหมายลูกเสร็จก่อนกำหนดทุกครั้ง ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายลูกอีก 3 ฉบับ คือร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ดังนั้นการทำงานของ สนช.จึงรับผิดชอบมาโดยตลอด อีกทั้งยังตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษากฎหมายลูกล่วงหน้า เพื่อหลอมรวมความเห็นของทุกฝ่าย ลดการแปรญัตติ และลดเหตุการณ์ตั้งกมธ.ร่วม 3 ฝ่าย จึงเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

เมื่อถามว่ามีหลักประกันจะไม่คว่ำกฎหมายลูก ในการพิจารณาของ สนช.

นายสุรชัย กล่าวว่า ต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ เมื่อกฎหมายผ่านวาระ 3 ของ สนช.แล้ว ต้องส่งให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องและ กรธ.พิจารณา ซึ่งเขามีสิทธิโต้แย้ง สนช.ไปห้ามไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การโต้แย้งเพื่อตั้ง กมธ.ร่วม ก็เป็นไปตามโรดแมปในรัฐธรรมนูญที่มีกรอบเวลากำหนดไว้ชัด คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งความเห็นแย้งภายใน 10 วัน เพื่อตั้ง กมธ.ร่วมพิจารณาอีก 15 วัน โดยล่าสุดนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ก็ตั้งตนเป็นประธานกมธ.ในการศึกษา ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้ายแล้วคือ ร่างกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. และร่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตอนนั้นก็เตรียมการพิจารณาในประเด็นที่หลายฝ่ายเป็นห่วง และยังมีความเห็นต่างกันอยู่ ส่วนทาง กรธ.ก็ระบุจะส่ง 2 ร่างกฎหมายดังกล่าวมาให้ สนช.พิจารณาสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

● ปชป.เชื่อ“บิ๊กตู่”ยึดโรดแมป

ด้านนายจตุติ ไกรฤกษ์ เลขานุการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุปี 2561 จะประกาศวันเลือกตั้งว่า เมื่อนายกฯ ยึดตามโรดแมป พรรคก็ต้องยึดตามโรดแมปเช่นกัน ซึ่งเรื่องของกติกาไม่มีปัญหา เลือกตั้งเมื่อใดก็เมื่อนั้น ส่วนจะกังวลหรือไม่ว่าการเลือกตั้งอาจจะยืดออกไปเป็นปี 2562 นั้น ส่วนตัวเชื่อถือนายกฯ ว่าคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะยืดวันเลือกตั้งออกไป เพราะทุกคนเคารพกติกา และก็ไม่รู้ว่านายกฯ จะประกาศวันเลือกตั้งวันไหน ดังนั้นอย่าไปคิดแทน เพราะชีวิตยุ่งเหยิงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นว่าทุกคนควรเตรียมพร้อมให้ดี เพราะถ้าถึงเวลาเลือกตั้งจะบอกว่าไม่พร้อมก็คงไม่ได้ ส่วนที่ถามว่าเมื่อนายกฯ ประกาศออกมาอย่างนี้ทำให้มีความหวังมากขึ้นหรือไม่ที่จะมีเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้น ไม่เกี่ยวกับความหวังว่าจะได้เลือกตั้งหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังเป็นห่วงในปัญหาเศรษฐกิจของประชาชน ดังนั้น เวลาที่เหลืออยู่ของรัฐบาลขอให้นายกฯ เร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนดีกว่า

● ยันคดีจำนำข้าวไม่ใช่คดีการเมือง

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นพ.วรรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีที่ผู้พิพากษาบิตเบือนว่าคดีโครงการรับจำนำข้าว ที่ศาลฎีกา แผนกคดี

อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คัดสินให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องโทษจำคุก 5 ปี เป็นคดีการเมือง ว่า การดำเนินคดีกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ใช่คดีการเมือง แต่เป็นการดำเนินคดีอาญาเพื่อเอาผิดอดีตนายกฯ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์แต่อย่างใด ส่วนที่มีความพยายามบิดเบือนและทำลายกระบวนการความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม ว่าได้ออกพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาบังคับใช้กับคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ให้เกิดความยุติธรรม เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เพราะแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายฉบับดังกล่าวในการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายฉบับเดิม น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็ต้องมาแสดงตัวต่อศาลด้วยตัวเอง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปี 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2558 ก็กำหนดให้ชะลอการนับอายุความในระหว่างที่จำเลยหลบหนีคดี ดังนั้นขอให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กลับมาต่อสู้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอที่อยากฝากถึงรัฐบาล คือรัฐบาลต้องชี้แจงข้อเท็จจริงของผลคำพิพากษาของศาลแก่ประเทศที่เกี่ยวข้องที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไปพำนักอาศัย พร้อมทั้งทำความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นระยะๆ เพราะขณะนี้ขบวนการทำลายความน่าเชื่อถือกระบวนการยุติธรรมกำลังก่อตัวขึ้น ขณะที่การดำเนินการขอตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ การยกเลิกพาสปอร์ต และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการตามกฎหมายปกติ และไม่ควรใช้มาตรา 44 โดยหลังจากชี้แจงกับประเทศผู้เกี่ยวข้องที่ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์พำนัก ถ้าประเทศเหล่านี้อยากได้ผู้ที่พิทักษ์การทุจริตอยู่กับเขาก็อย่าไปเสียเวลา เพราะประเทศต้องเดินต่อไปข้างหน้า อย่างไรก็ตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์และนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ควรจะขอโทษคนไทยเพื่อแสดงสำนึกของความรับผิดชอบต่อความเสียหายครั้งนี้

● จักรทิพย์จ่อขอผู้ร้ายข้ามแดน

ที่สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงการติดตามตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่าขอหากการดำเนินคดีตามหมายจับของน.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นเรื่องใหม่

ที่จะต้องศึกษาก็ต้องรอดูว่าตำรวจสากลจะออกหมายแดงให้หรือไม่ รวมถึงจะต้องตรวจสอบกระแสข่าวต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเป็นข่าวจริงหรือไม่ เพราะบางข่าวก็ไม่จริง บางข่าวลวง บางข่าวก็ต้องเชื่อข่าว หลังจากมีรายงานจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ หลบหนีอยู่ในประเทศอังกฤษ ซึ่งหากพบว่าเป็นข่าวจริง ทางกรมไทยก็จะสามารถขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้ตามสนธิสัญญาที่ไทยมีอยู่กับอังกฤษ ที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือที่ดีกันมาตลอด

● “ศรีวิราช”เผยออกนอกดูไบ 11 ก.ย.

ด้านพล.ต.อ.ศรีวิราช กล่าวว่า สำหรับการติดตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ นั้นได้ทำเรื่องให้กองการต่างประเทศประสานตำรวจสากลเพื่อดำเนินการขอหมายแดงให้ได้ แต่ทางกองการต่างประเทศแจ้งว่าต้องขอออกหมายนำเงินเพื่อตรวจสอบถิ่นพำนักให้ชัดเจนก่อน แต่โดยข้อเท็จจริงขณะนี้ได้รับการประสานจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาแล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เข้าไปในนครดูไบ และเดินทางออกจากรนครดูไบตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา โดยเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ โดยขณะนี้ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ อยู่ในอังกฤษหรือไม่ หรือออกไปแล้วหรือไม่ ตอนนี้จึงยังรอข้อมูลที่ชัดเจนจากอังกฤษ แต่ก็ได้เร่งรัดให้ดำเนินการออกหมายแดงให้ได้เพื่อจับกุมเพราะถือว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นผู้ต้องหาที่ศาลออกหมายจับแล้วและเชื่อว่ายืนยันเป็นการผิดคดีอาญาทุจริตต่อหน้าที่ ไม่ใช่คดีการเมือง ก็น่าจะเข้าเงื่อนไขในการออกหมายแดงได้ ส่วนจะใช้เวลาเท่าไร ไม่สามารถตอบได้เป็นเรื่องของตำรวจสากล

พล.ต.อ.ศรีวิราช กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตนได้ทำหนังสือกล่าวโทษ น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ฐานหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองหลังจากมีข้อมูลยืนยันจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกาแล้วว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ออกนอกประเทศไทยไปแล้ว โดยทำหนังสือกล่าวโทษไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งกระบวนการต่อไปพนักงานสอบสวนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งตามขั้นตอนก็ต้องออกหมายจับต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าภายในวันศุกร์นี้จะได้รับผลตรวจดีเอ็นเอจากกองพิสูจน์หลักฐานหากชัดเจนว่าดีเอ็นเอของ

ผู้หญิงที่ปรากฏในรถยนต์โยต้าคันนี้เป็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็จะต้องแจ้งกล่าวหาแก่ พ.ต.อ.ชัยวุฒิ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 แต่หากดีเอ็นเอไม่ตรงก็คงไม่สามารถดำเนินคดีได้เพราะไม่มีอะไรชี้ชัดว่านำพาน.ส.ยิ่งลักษณ์ หลบหนี เพียงคำให้การไม่สามารถรับฟังได้ในชั้นศาล และหากพบว่าผู้บัญชาการสั่งการก็ต้องขยายผลแน่นอน

● ดันก.ม.บำนาญ-บำนาญให้คนไทย

ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายปิณฑพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม แถลงแผนการปฏิรูปด้านการออมและการลงทุนทางสังคม ว่าตั้งเป้าให้มีการออมมากขึ้นโดยกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 20 กว่าล้านคน ซึ่งมีสมาชิกเพียง 5 แสนคน จึงตั้งเป้าในปี 2561 มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน และอีก 5 ปีเป็น 10 ล้านคนในระยะยาวอีก 20 ปี ต้องมีผู้เข้าร่วม 90 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งต้องการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำนาญบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ... เพื่อให้คนไทยมีบำนาญ บำนาญเหมือนข้าราชการ ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังศึกษาอยู่ หวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะสามารถประกาศใช้ในปี 2561

นายปิณฑพงศ์ กล่าวต่อว่า ต้องการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ... เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องการผลักดันกองทุนโครงสร้างทางสังคมขึ้นมาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานพินิจนันทนาการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังเห็นว่าองค์กรทางศาสนาหลายแห่งช่วยเหลือสังคม แต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้มากเท่านี้ จึงอยากประสานไปยังมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อออกนโยบายให้องค์กรศาสนาเป็นกลไกหนึ่งเพื่อรองรับสังคมให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

● กางปฏิทินส่ง 3 ก.ม.ลูกให้สนช.

ที่รัฐสภา นายวรชิต สิงหเสนี โฆษก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า กรธ.เตรียมส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่า สนช. จะบรรจุระเบียบวาระเพื่อลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน จากนั้น จะส่งร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ให้แก่สนช.ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ และสนช.จะนัดประชุมรับหลักการในวาระที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งกำหนดการเหล่านี้ กรธ.ได้ประสานงานกับ สนช.ไว้เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

นายวรชิต กล่าวอีกว่า ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) นั้น ทาง กรธ.ได้พิจารณาเรียงรายมาตราเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวน 188 มาตรา แบ่งออกเป็น 11 หมวด และบทเฉพาะกาล ซึ่งจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปยัง ป.ป.ช. ภายในวันที่ 5 ตุลาคม เพื่อให้พิจารณาในรายละเอียด และส่งความเห็นกลับมายัง กรธ.ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนที่ กรธ.จะส่งร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าวให้ สนช. ภายในวันที่ 24 ตุลาคม ต่อไป

● จ่อเขตซีโร ป.ป.ช.ขาดคุณสมบัติ

นายวรชิต กล่าวต่อว่า สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าว คือ การมุ่งเน้นให้ ป.ป.ช.ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามเป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนคดีในลักษณะประพฤตินิষอบ เช่น การกระทำผิดวินัยหรือจริยธรรม ป.ป.ช.จะไม่เข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบเอง โดยหาก ป.ป.ช.พบข้อเท็จจริงก็สามารถส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อลดจำนวนคดีที่ค้างอยู่ในระบบของ ป.ป.ช.ให้มีจำนวนน้อยลง นอกจากนี้ กรธ.ยังกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค ไม่เกิน 12 ภาคทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ป.ป.ช.จังหวัด รวมไปถึงการทำหน้าที่ได้ส่วนที่ได้รับความหมายจาก ป.ป.ช.ส่วนกลาง

โฆษก กรธ. กล่าวอีกว่า ขณะที่การดำรงอยู่ของกรรมการ ป.ป.ช.ชุดปัจจุบันนั้น กรธ.ได้วางหลักว่า จะพิจารณาคณสมมติเป็นหลัก หากกรรมการ ป.ป.ช.คนใดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ก็สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ แต่หากใครมีคุณสมบัติไม่ครบและมีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด จะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยกระบวนการในการพิจารณากรณีดังกล่าวจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสรรหาภายใน 20 วัน จากนั้น คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่ในการพิจารณาคณสมมติและลักษณะต้องห้ามให้เสร็จภายใน 15 วัน

● ยังไม่ฟัน "สุพจน์" เรียกสินบน

ด้านนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีที่ผ่านมาที่มีการระบุว่า ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม รับสินบนว่า ปัจจุบัน ป.ป.ช.ยังไม่ได้มีการชี้มูลความผิดกรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสรุปสำนวน เนื่องจากมีความสับสนกันอยู่ว่าใครเป็นผู้ให้รถยนต์ไฟล์ค สวาเกนมูลค่า 3 ล้านบาท แก่นายสุพจน์กันแน่ นายปรีชา กล่าวต่อว่า ในชั้นการไต่สวนคดีจึงใ้ใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นที่นายสุพจน์ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก 10 เดือนไม่รอลงอาญานั้น ตามทางไต่สวนกรรยาของนายสุพจน์ให้การในชั้นศาลว่าได้รับรถยนต์มาจากนายเอนก จงเสถียร นักธุรกิจชื่อดังจริง ในชั้นการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน ป.ป.ช. พบว่า ผู้ให้รถยนต์ไฟล์คสวาเกนดังกล่าว เป็นบริษัทเอกชนเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง ทำให้คณะกรรมการฯ ต้องตัดคำพิพากษาฉบับเต็มคดีจึงใ้ใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นที่นายสุพจน์มาออกอีกที่ว่า ศาลฎีกาฯ ไต่สวนอย่างไร และจะใช้มาเป็นแนวทางในการไต่สวนของ ป.ป.ช.ต่อไป

เมื่อถามว่า ในสำนวนคดีนี้ยังไม่ปรากฏชื่อนายเอนก จงเสถียร เป็นผู้ถูกกล่าวหาใช่หรือไม่ นายปรีชา กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่มีอยู่ระหว่างสรุปสำนวน ต้องรอการหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก่อน

● ตำรวจขอโทษเลือก ผบ.ตร.เอง

ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงภายหลังการประชุมว่า จากการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่

ตำรวจทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด จำนวน 16 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5,700 นาย ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจในคำตอบ เช่น คำตอบแทนที่ได้รับดำเนินไป อุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ต้องซื้อเอง ขอให้มีความหมายที่ทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คัดเลือกตำรวจท้องที่ตามภูมิลำเนาไปประจำในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง นอกจากนี้ ยังเสนอให้การเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) โดยการลงคะแนนของตำรวจเอง การเลื่อนตำแหน่งต้องไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ และทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นตำรวจมากขึ้น ตำรวจต้องมีความรู้ทางกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้ตำรวจละเว้นการตีมีสุราหลังการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

นายมานิจ กล่าวอีกว่า พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่ากรณีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะกรรมการจนทำให้เกิดความน้อยใจนั้น ไม่ต้องวิตกกังวล แต่ควรดูว่าเราควรปรับปรุงการทำงานอย่างไร เพราะเท่าที่ฟังดูประชาชนคาดหวังสูงเกินไป บางข้อเสนอมองเป็นไปได้ ขอให้คณะกรรมการเข้าใจว่าที่เขาสงสัยเป็นเพราะเขาเป็นเจ้าของตำรวจด้วย และเราจะทำตามที่เขาขอ 100% คงไม่ได้ แต่ไม่ได้คิดว่าประชาชนเป็นคนละพวกหรือเป็นศัตรูกับเรา เมื่อเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เราเกิดความคิดว่าเขามีเหตุผลอย่างไร บางประเด็นถ้าเป็นประโยชน์ของประชาชน

เราก็ยอมได้

● ลุ้นผลไอเคโอปลดตรงแดง

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงผลประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะ 5 ถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการบินพลเรือนว่าตัวท่อนองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ได้ส่งคณะกรรมการมาตรวจสอบการแก้ปัญหาของไทยเมื่อเมื่อวันที่ 20-27 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหการบินพลเรือนของไทยได้ชี้แจงความคืบหน้าการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (เอไอซี) ว่ามีสายการบินที่ผ่านการรับรองจำนวน 10 สายการบิน ได้ตรวจสอบสถานีหลักและการตรวจสอบภาคอากาศเสร็จแล้ว 5 สายการบิน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 6 สายการบิน ซึ่งการแก้ปัญหาทั้งหมดยังทำอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอปลดธงแดงของไทย ส่วนผลการตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญต่อความปลอดภัยทางการบินพลเรือนของประเทศไทย อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการของไอเคโอ ที่จะแจ้งผลภายในเวลา 30 วัน คาดว่าจะทราบผลภายในเดือนตุลาคมนี้ว่าไทยจะผ่านมาตรฐานการบินของไอเคโอหรือไม่

เร่งดันก.ม.บำนาญบ้านอายุประกันรายได้หลังเกษียณ

กรุงเทพธุรกิจ • กก.ปฏิรูปฯด้านสังคมต้นสร้างหลักประกันรายได้รองรับเกษียณ ครอบคลุมกลุ่มแรงงานนอกระบบ หลังพบการออมระดับครัวเรือนลดลง แรงงานกว่า 56% มีรายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายเกษียณ ตั้งเป้าปี 61 เพิ่มสมาชิกกองทุนการออมอีก 5 แสนคน ระยะยาว 20 ล้านคน เร่งออกกฎหมายกองทุนบำนาญแห่งชาติ หวังเพิ่มสัดส่วนการออมให้มีเงินใช้จ่าย 40% ของเงินเดือนสุดท้าย ดึงเอกชนลงทุนเพื่อสังคม พัฒนากลไกสร้างชุมชนเข้มแข็ง

การเพิ่มสัดส่วนการออม เพื่อเป็นหลักประกันรายได้หลังเกษียณ ถือเป็นนโยบายทางสังคมที่รัฐเร่งผลักดัน ด้วยการปฏิรูประบบการออม ให้ครอบคลุมคนไทยทุกคน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม วานนี้ (4 ต.ค.) ว่า ที่ประชุมฯได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นการออมและการลงทุนทางสังคมในประเทศไทย โดยกรรมการฯ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นหลักประกันทางสังคมที่จำเป็น สำหรับคนไทยทุกคนเพื่อรองรับต่อการเป็นสังคมสูงวัย โดยมีกรอบแนวคิดหลักคือ การปฏิรูประบบการออม ให้ครอบคลุมคนไทยทุกคน โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานนอกระบบ ซึ่งยังขาดหลักประกันรายได้หลังเกษียณ เพื่อให้มีระดับรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

จากการศึกษาพบว่า สัดส่วนการออมของไทยโดยคิดจากอัตราการออมเบื้องต้นต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) อยู่ที่ 26-30% ต่ำกว่าสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ยิ่งถือว่าต่ำกว่าสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ขณะที่การออมในภาคครัวเรือนลดลงและพบว่าครัวเรือนที่ไม่มีการออมเงิน 33%

ขณะที่สถานการณ์การออมเพื่อรองรับวัยเกษียณยังถือว่าน่าเป็นห่วงเมื่อเทียบกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย พบว่ามีประชากรที่เป็นแรงงานกว่า 56% ยังไม่มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณอายุ ขณะที่แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมีอัตราทดแทนรายได้ (replacement ration)

อ่านต่อหน้า 4

ประเทศยังมีหลักประกันรายได้ยามเกษียณไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

นายปิติพงศ์ กล่าวว่า เพื่อผลักดันการออมเพื่อการเกษียณ

คณะกรรมการฯจะเร่งผลักดันการปฏิรูประบบการออมให้มีความครอบคลุมคนไทยทุกคน โดยในส่วนแรกจะเร่งรัดการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเป็นกลไกของภาครัฐที่เอื้อต่อการออมของกลุ่มแรงงานนอกระบบ และรัฐสมทบเงินให้กับสมาชิกแต่ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 5 แสนคนเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับแรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 24 ล้านคน

ดังนั้นคณะกรรมการฯมองว่าในปี 2561 ตั้งเป้าจะช่วยขับเคลื่อนให้ กอช.มีสมาชิกเพิ่มเป็น 1 ล้านคน โดยร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และธนาคารออมสินที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนในการเพิ่มจำนวนสมาชิก

ส่วนเป้าหมายในระยะยาวจะเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้ 90% ของแรงงานนอกระบบหรือประมาณ 20 ล้านคน

ค.ค.ม.บ้านอายุบังคับใช้ปี61
ในส่วนของการส่งเสริมร่างกฎหมายเพื่อสนับสนุนการออม นายปิติพงศ์ กล่าวว่า ได้หารือกับกระทรวงการคลังถึงความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำนาญบ้านอายุแห่งชาติ พ.ศ.... (ร่าง พ.ร.บ.กบช.) คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2561 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมเพื่อรองรับวัยเกษียณในส่วน of แรงงานที่ไม่มีระบบบำนาญบ้านอายุรองรับ และทำให้ในอนาคต ผู้สูงอายุของไทยมีอัตราทดแทนรายได้หลังเกษียณอยู่ที่ประมาณ 40% ของรายได้เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ

▶ ต่อจากหน้า 1

เร่งดันก.ม.

เฉลี่ยเพียง 19-20% เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ของ

เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน
กว่า 1 เท่าตัว ซึ่งจะทำให้รายได้
เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

5 พันชุมชนระบบออมเข้มแข็ง

สำหรับรูปแบบการส่งเสริม
การออมในสังคมคณะกรรมการ
ได้หรือถึงการนำกลไกการส่งเสริม
การออมของภาครัฐไปประยุกต์ใช้
ร่วมกับการออมในภาคสังคม ซึ่งจาก
การสำรวจพบว่ามีกองทุนในชุมชน
ต่างๆที่มีการออมกันภายในชุมชน
อย่างเข้มแข็งประมาณ 5,000 ชุมชน
และมีเงินหมุนเวียนสะสมรวมกัน
หลักพันล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็น
ตัวอย่างของความสำเร็จของการ
ออมในชุมชนที่มีการออมโดยไม่
ต้องใช้กฎหมายบังคับ

โดยจะต้องขยายผลการออม
ของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด
อุปนิสัยการออมในประเทศมาก
ขึ้น ควบคู่ไปกับมาตรการทางภาษี
และสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริม
การออม และการสร้างนวัตกรรม
ทางการออมและหลักประกันรายได้
สำหรับการเกษียณ เช่น การส่งเสริม
การปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก
หรือพืชพันธุ์ดีที่ใช้ระยะเวลาปลูก
นานและมีมูลค่าสูงเพื่อนำมาใช้เป็น
หลักประกันรายได้ในวัยเกษียณ ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวจะนำไปหารือกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการเงินถึง
ความเป็นไปได้ของแนวคิดดังกล่าว
ค่านิยมกระตุ้นการใช้จ่าย

“สัดส่วนการออมในประเทศ
ลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต ซึ่งส่วน
หนึ่งเป็นเพราะค่านิยมในปัจจุบันที่
มีการกระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้น ทุก
วันนี้ถึงจะมีคำถามว่าคนในสังคมเรา
มีความพร้อมในเรื่องของการออม
หรือไม่ หรือยังมีรายได้ไม่เพียง
พอต่อการออม ก็เชื่อว่าสามารถ
ที่จะออมได้เพราะในชุมชนต่างๆ
ก็มีการออมแบบเล็กๆน้อยๆแล้ว
นำเงินออมมาเป็นกลไกดูแลใน
สังคม เช่น กองทุนสัจจะการออม
ถ้าปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมการออม
เช่นเงินสวัสดิการที่ให้กับผู้มีรายได้

น้อยหากหักไว้เป็นเงินออมสัก 10%
ก็จะช่วยสร้างนิสัยการออมได้”

เร่งผลักดันก.ม.วิสาหกิจชุมชน

ด้านนพ.อำพล จินดาวัฒนะ
กรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
สังคมและโฆษกคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคม กล่าวว่า
นอกจากการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องของการออมเพื่อเกษียณอายุ
คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสำคัญ
ในเรื่องการลงทุนทางสังคมโดย
ผลักดันร่าง พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน
ฉบับใหม่ที่ เน้นการสร้างความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้าง
สังคมคุณภาพ

เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆที่มีหน้าที่ทางสังคม ได้แก่
สถาบันทางศาสนา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน มี
กรอบแนวคิดหลัก อาทิ การส่งเสริม
ให้สถาบันทางศาสนามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสังคม การผลักดันให้
ภาคเอกชนดำเนินการธุรกิจเพื่อ
สังคม(social enterprise) ในระดับ
ชุมชน และการสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน
การพัฒนาด้านสังคม
ในพื้นที่โดยเน้นในกิจการที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลสังคมซึ่งเป็น
บทบาทที่สถาบันทางสังคม เช่นวัด
โรงเรียน ได้ดำเนินการอยู่แล้วให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

รัฐเร่งปฏิรูปการออม

ห่วงคนไทย56%มีรายได้ไม่พอใช้ กต.ดันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โพสต์ทูเดย์ - เผย 56% คนไทยมีรายได้ไม่พอใช้หลังเกษียณ บอร์ดปฏิรูปด้านสังคมเร่งดันการออม พร้อมเร่งกฎหมายบำนาญภาคประชาชน

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 ได้หารือถึงประเด็นการออมและการลงทุนทางสังคมในประเทศไทย ข้อมูลการศึกษา พบว่าสัดส่วนการออมของไทยอยู่ในระดับต่ำคือ 26-30% ของจีดีพี

ขณะที่การออมในภาคครัวเรือนลดลง และพบว่าครัวเรือนที่ไม่มีการออมเงินมีสูงถึง 33% ส่วนการออมเพื่อรองรับวัยเกษียณ พบว่ามีประชากรที่เป็นแรงงาน 56% ยังไม่มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณอายุ

ทั้งนี้ จะเร่งผลักดันการปฏิรูประบบการออมเร่งรัดการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 5 แสนคน จากแรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 24 ล้านคน โดยจะผลักดันให้ได้ 1 ล้านคน ในปี 2561 ส่วนเป้าหมายในระยะยาวจะเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้ 90% ของแรงงานนอกระบบ หรือประมาณ 20 ล้านคน

นายปีติพงศ์ กล่าวว่า ได้หารือกับกระทรวงการคลังถึงความคืบหน้าของ

ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ.... (ร่าง พ.ร.บ.กบช.) คาดว่า จะมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2561 ซึ่งจะ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออมเพื่อรองรับวัยเกษียณในส่วนของแรงงานที่ไม่มีระบบบำเหน็จบำนาญรองรับ

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า สำนักงานและผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน จะร่วมมือกันให้ความรู้และแนะนำความสำคัญในการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) พร้อมกับการกระจายการลงทุนที่จะทำให้สมาชิก PVD มีเงินใช้หลังเกษียณได้เพียงพอ เพราะปัจจุบันพบว่ากว่า 50% จาก 3 ล้านคน ที่มีเงินหลังเกษียณน้อยกว่า 1 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ความจริงควรมีเงิน 2.1-3.3 ล้านบาท

น.ส.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ผลสำรวจ 1,210 คน เรื่องการตื่นตัวการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พบว่าเด็กรุ่นใหม่เพิ่งเริ่มวัยทำงานจากที่หลายคนมองว่ามีการใช้จ่ายเงินเก่ง แต่พบว่าส่วนใหญ่จะตอบว่าเงินที่ต้องการออมผ่าน PVD น้อย่างแรก 5% แต่รองลงมาคือต้องการให้มีการออมผ่านระบบ PVD ที่ระดับ 15% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเงินใน PVD มาก ■

ปรับเพิ่มโควตานำเข้านม

นายทรงศักดิ์ วังศ์สุวรรณ ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มีลคัปบอร์ด) เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ไปปรับแก้ยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2560 - 2569 โดยเพิ่มปริมาณโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย อีก 10% จากปริมาณที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน โดยมีอัตราภาษีนำเข้าเป็น 0% ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และอุตสาหกรรมโคนมของไทย ดังนั้นจึงให้คณะกรรมการฯ กลับไปพิจารณาความเสี่ยงบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมแผนรองรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนมของประเทศ

นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์นม ระยะเวลา 10 ปี ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์นมฉบับแรกของประเทศ มีเป้าหมายผลักดันให้องค์กรโคนมบริหารงานมีกำไรไม่น้อยกว่า 80% ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เฉลี่ย 5% ต่อปี เพิ่มผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 4% ต่อปี เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นม ไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี เพิ่มอัตราการบริโภคนมภายในประเทศ เฉลี่ย 4% ต่อปี หรือมากกว่า 20 ลิตร/คน/ปี โดยประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรโคนมและผลิตภัณฑ์นม 2.การพัฒนาการผลิตน้ำนมโคและอุตสาหกรรมโคนมให้ได้มาตรฐานสากล โดยการทำแปลงใหญ่โคนม การจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ 3.การส่งเสริมการบริโภคนมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ 4.การพัฒนาฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ และ 5.การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกร อาทิ การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์โคนม.